

ตัวอย่างข่าวเตือนสติ

สลด! สาวพริตตี้สิ้นลมแล้ว เกินข้อชีวิต ญาติยอมให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 11:32 น.(จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์)



สลดยิ่ง! "น้องกระแต" อาทิตยา สาวพริตตี้เหยื่อศัลยกรรม หัวใจหยุดเต้น สมองตาย สิ้นลมสงบ ท่ามกลางความอาลัยของญาติ เตรียมเคลื่อนศพตั้งบำเพ็ญกุศลใน จ.นครปฐม ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่ม"หมอบี๊อป"

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ต.ค. ที่รพ.กล้วยน้ำไท 1 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากทางรพ.กล้วยน้ำไทว่า น.ส.อาทิตยา เอี่ยมใหญ่ หรือน้องกระแต พริตตี้สาววัย 33 ปี ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 10.40 น.ของวันนี้ ภายหลังจากช็อกหมดสติ สมองขาดออกซิเจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา หลังเข้ารับการทำศัลยกรรมฉีดฟิลเลอร์เข้าสะโพกกับหมอบี๊อปที่ชื่อนายธนัช ณิชวีระกุล อายุ 24 ปี อดีตผู้ช่วยแพทย์ที่รู้จักกันในวงการเสริมความงามว่า "หมอบี๊อป" ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว แล้วส่งตัวมาทำการรักษาที่รพ.กล้วยน้ำไท 1 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา จนภายหลังจากนายธนัช ได้เดินทางเข้ามาพบกับตำรวจ พร้อมให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ฉีดสารฟิลเลอร์ให้กับพริตตี้สาว

เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ท้องที่เกิดเหตุ ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ก่อนจะเข้ามาเยี่ยมน้องกระแตครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา และเดินทางเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 ก.ย. แต่นางระเบียบ ผินกลับ แม่ของน้องกระแต ปฏิเสธให้เข้าพบ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมรพ.กล้วยน้ำไท1 นพ.สุวินัย บุชระคัมวงษ์ ผอ.รพ.กล้วยน้ำไท 1 พร้อมด้วย นางระเบียบ ผินกลับ อายุ 57 ปีแม่ของผู้ตาย ร่วมกันแถลงข่าวการเสียชีวิตของน้องกระแต

นพ.สุวินัย เปิดเผยว่า ทางรพ.ได้รับตัวน้องกระแตเข้ามารักษาตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ในสภาพที่มีอาการกำเริบสมองอักเสบ ซึ่งทางคณะแพทย์รพ.ได้ทำการดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าการรักษาจะทำได้ยากจนเมื่อช่วง 09.00 น.วันนี้ คนไข้มีอาการความดันตกลงไปมาก จนทางแพทย์ต้องเพิ่มยาเข้าไปอีก 2 ชนิดในปริมาณที่มากขึ้น แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นความดันและชีพจรลดลงจน

ไม่สามารถวัดได้ ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังคงไม่รู้สึกรับ
การตอบสนองของร่างกายไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด โดยทางแพทย์ได้นำตัวน้องกระแตไปทำการ
เอ็กซเรย์สมอง พบว่าบวมมาก โดยการวินิจฉัยของทางแพทย์พบว่าสาเหตุหลักของการเสียชีวิตมี
อยู่ 2 สาเหตุ คือ

1.สมองขาดออกซิเจนไปนานจนทำให้สมองบวม แล้วมีการไปกดทับที่ก้านสมองซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของเส้นประสาทจนทำให้ระบบสมองเสียไป

2.เกิดจากเซลล์สมองที่ตายไปเสียไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกายที่ไม่สามารถ
งอกออกมาได้ ทำให้สมองเสื่อมการควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายเสียไป ก็เป็นสาเหตุทำให้
คนไข้มีความดันและชีพจรตกลงไม่สามารถวัดได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นพ.สุวินัย เปิดเผยต่อว่า อย่างไรก็ตามทางแพทย์ก็ได้แจ้งให้ทางญาติของคนไข้ทราบแล้วได้ทำ
การถอดเครื่องช่วยหายใจออกเมื่อเวลา 10.40 น. และจากไปอย่างสงบ โดยหลังจากนี้จะส่งศพไปทำ
การผ่าพิสูจน์ศพที่สถาบันนิติเวชฯ รพ.จุฬา ส่วนค่าใช้จ่ายในการทำการรักษาตัวที่รพ.ใช้สิทธิบัตร
ทอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็อยากจะให้กรณีดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ให้กับหญิง
สาวที่รักสวย รักงามการที่จะทำศัลยกรรมก็ควรเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือและมี
ใบอนุญาติถูกต้อง อย่าไปเสียตายนเงินเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มกับความปลอดภัย

ด้าน นางระเบียบ เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวสั้นๆ ด้วยเสียงสั่นเครือว่า ตนรู้สึกเสียใจต่อการ
เสียชีวิตของลูกสาว โดยน้องกระแตเป็นเสาหลักในการหารายได้ของครอบครัว เบื้องต้นทางคู่กรณี
ได้เดินทางมาหาตนแล้ว 2 ครั้งและจะให้การช่วยเหลือครอบครัว แต่ตนไม่อยากจะได้รับการ
ช่วยเหลือของทางนายธนัช แต่อย่างใด ล่าสุดยังไม่เห็นคู่กรณีมาเยี่ยมน้องกระแตแต่อย่างใด
ด้าน นายละเมียด ผินกลับ อายุ 63 ปี เปิดเผยว่า ส่วนตัวก็ยังคงอยู่ในอาการเสียใจต่อการสูญเสียลูก
สาว และก็อยากฝากให้กรณีลูกสาวเป็นคนสุดท้าย สำหรับหมอที่อวดดีเคยเป็นแค่เพียงผู้ช่วยแต่
เห็นแก่เงินทำไปโดยไม่มีคามยั้งคิด ซึ่งอย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีทางยกโทษให้อย่างแน่นอน หลัง
เกิดเหตุได้พบทางคู่กรณีเพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นไม่ได้พบแต่อย่างใด ส่วนเรื่องของคดี
ความก็อยากเป็นไปตามขบวนการแต่จะมีการให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ทางแพทย์จะส่งศพ
ไปทำการชันสูตรพลิกศพที่นิติเวชฯรพ.จุฬา หลังจากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
มงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นเวลา 5 วันหรืออาจจะมากกว่านี้ต้อง
ขอปรึกษาทางครอบครัวก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ห้องไอซียู รพ.กล้วยน้ำไท 1 มีเหล่าบรรดาญาติพี่น้อง และ
เพื่อนๆร่วมงานพริตตี้จำนวนกว่า 10 คน เดินทางมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องกระแต
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

พล.ต.ต.อนชัย เล็กบำรุง รองผบช.น.รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและสอบสวน เปิดเผยว่า
หลังเกิดเหตุน้องกระแตได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา จากนั้น
นายธนัช ณิชวีระกุล หรือนายป๊อป ผู้ต้องหาที่อ้างตัวเองว่าเป็นหมอป๊อป และใช้สารฟิลเลอร์ ฉีด
เข้าไปในร่างกายของน้องกระแต พริตตี้สาวจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราก็ได้เดินทางเข้ามาพบกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กก.ดส. พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อหากระทำการ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 พันบาท
แต่เนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามาขอพบตัว ทางตำรวจจึงปล่อยตัวชั่วคราว

อย่างไรก็ดี ขณะนี้น้องกระแตเสียชีวิตแล้ว พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธิน จะต้องเรียก
นายธนัชเข้ามาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม คือ ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ